

Source : ข่าวสด

Date : 4 ต.ค. 2561

Page : 5

No: 61320593

จับตาน้ำมัน100เหรียญ-ยันทีเซล30บ.

กีดฟันตรงถึงต้นปีหน้า-ถ้าไม่ไหวอาจต้องขึ้นราคา

กระทรวงพลังงานเฝ้าระวัง จับตาสหรัฐกว่าบาตรอิหร่าน 4 พ.ย.นี้ หวั่นราคาน้ำมันลากยาวแตะ 90-100 เหรียญ/บาร์เรล ทำใจคักเงินกองทุนฯ ตรึงดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรถึงช่วงต้นปีหน้า หลังจากนั้นจะพิจารณาตามความจำเป็น ลุ้นปล่อยราคาขยับเกิน 30 บาทต่อลิตร

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอ้างอิงตลาดน้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นไปสูงกว่า 85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 60 สตางค์ต่อลิตร จากเพดานสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 1 บาทต่อลิตร เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

โดยเบื้องต้น ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกระยะสั้นจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า และหากเป็นไปตามนักวิเคราะห์ประเมิน มีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 90-100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากมีความกังวล

ต่อมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ที่มีผลเป็นรูปแบบในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันช่วงก่อนและหลังวันที่ 4 พ.ย.นี้ 1 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงที่อ่อนไหวที่สุด

“ขณะนี้สถานะกองทุนน้ำมันฯ มีเงินประมาณ 26,000 ล้านบาท ตั้งวงเงินไว้สำหรับดูแลรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลให้มีเสถียรภาพ 6,000 ล้านบาท คาดว่าสามารถรองรับสถานการณ์ได้ไปจนถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก แต่หากราคาปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 90-100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ก็ได้มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พิจารณาแนวทางการใช้กองทุนฯ เข้าไปดูแลเพิ่มเติม และอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในสถานการณ์ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมด้วย”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยืนยันกระทรวงพลังงานยังคงนโยบายดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยใช้เงินกองทุนฯ รักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ ประกอบกับขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 คิดค่าการตลาดต่ำกว่าปกติอยู่ที่ 1.12 บาทต่อลิตร จากที่กำหนดไว้ 1.50 บาทต่อลิตร อีกทั้งยังขอให้ผู้ประกอบการขนส่งหันมาใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ หรือบี 20 มากขึ้น เพราะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 3 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งที่ส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้า จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้นแต่อย่างใด

ด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ขณะนี้บางจากอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอย่างใกล้ชิด ถ้ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เต็ม 100% ก็จะทำให้น้ำมันดิบในตลาดหายไปอีก 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นๆ จะไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทัน ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ถ้าการแซงก์ชันไม่เต็ม 100% สถานการณ์น้ำมันก็จะยังคงทรงตัวในระดับสูงที่ระดับปัจจุบัน